

# จ่อปล่อยใบอนุญาตตั้งโรงน้ำตาประเดิม50แห่งรายใหม่ยื่นขอได้

กลุ่มโรงงานน้ำตาทรายมีเฮ กระทรวงอุตสาหกรรมจ่อปล่อยใบอนุญาตตั้งโรงงานเพิ่มกลางปีนี้ หลังประกาศกระทรวงมีผลบังคับให้ผู้ประกอบการรายใหม่ยื่นขอตั้งโรงงานน้ำตาได้ จากเดิมที่ผูกขาดเฉพาะรายเดิม สอน.เผยมีเรื่องค้างกว่า 50 คำขอ ยันกฎหมายมีผล เร่งพิจารณาปล่อยใบอนุญาตไม่เกิน 3 เดือน **ด้านเคทีไอเอสพร้อมลงทุนทันที 4-5 แห่ง ขณะที่เคเอสแอล ขอผ่อนระยะห่างต่ำกว่า 50 กิโลเมตร กำหมั้นล้านบาทลงทุน**

นายพิชัย ตั้งชนะชัยอนันต์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(สอน.) เปิดเผยกับ"ฐานเศรษฐกิจ"ว่า ขณะนี้ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมว่าด้วยเรื่องการอนุญาตให้ตั้งหรือย้ายหรือขยายโรงงานน้ำตาลในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร อยู่ระหว่างการพิจารณาในรายละเอียดของกฎฎีกา ภายหลังจากผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งคาดว่าจะการพิจารณาจะแล้วเสร็จในเดือนนี้ ก่อนจะส่งให้กระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศใช้บังคับได้ไม่เกินกลางปีนี้

ทั้งนี้ การประกาศกฎกระทรวงดังกล่าว จะเป็นการปลดล็อก การตั้งโรงงานน้ำตาลให้กับผู้ประกอบการรายใหม่สามารถยื่นขอตั้งโรงงานน้ำตาลเพิ่มขึ้นได้ จากเดิมที่ดำเนินการได้เฉพาะผู้ประกอบการรายเดิมที่ขอตั้งเพื่อขยายกำลังการผลิตเท่านั้น และต้องมีระยะห่างจากโรงงานเดิมหรือโรงงานน้ำตาลอื่นๆ ไม่ต่ำกว่า 80 กิโลเมตร ซึ่งระเบียบใหม่ออกมาก็จะแก้ปัญหาดังกล่าวด้วย

โดยจะกำหนดให้โรงงานน้ำตาล

แห่งใหม่ที่ขออนุญาตตั้งหรือย้ายโรงงานน้ำตาลจะมีระยะห่างจากเขตโรงงานน้ำตาลที่มีอยู่เดิม 50 กิโลเมตร แต่โรงงานแห่งใหม่ต้องมีแผนเตรียมปริมาณอ้อยจากการส่งเสริมและพัฒนาเข้าสู่โรงงานในปีแรกไม่น้อยกว่า 50% ของกำลังการผลิตของฤดูกาลผลิตนั้นๆ และกำหนดจำนวนวันหีบอ้อยของโรงงานทั่วประเทศเฉลี่ย 120 วันต่อปี และต้องไม่ใช่อ้อยของเกษตรกรที่เป็นคู่สัญญา กับโรงงานน้ำตาลที่ตั้งอยู่พื้นที่เดิม และต้องมีปริมาณอ้อยจากการส่งเสริมและพัฒนาอ้อยฯ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3 ปี และต้องไม่ใช่อ้อยของเกษตรกรที่เป็นคู่สัญญาของโรงงานน้ำตาลอื่น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการแย่งอ้อย

นายพิชัย กล่าวอีกว่า ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ยื่นเรื่องขอตั้งโรงงานเพิ่มขึ้นและขอย้ายที่ตั้งโรงงานน้ำตาลมีมากกว่า 50 คำขอที่ค้างการพิจารณาให้ใบอนุญาต และเมื่อมีมติกรม.ออกมาทำให้มีผู้ประกอบการรายใหม่เริ่มทยอยยื่นมาขอตั้งโรงงานน้ำตาลเพิ่มขึ้นแล้ว ซึ่งหลังจากประกาศกระทรวงมีผลบังคับทางสอน.จะตั้งคณะกรรมการพิจารณาใบอนุญาต โดยจะเรียงตามลำดับการยื่นขอ ก่อนหลัง คาดว่าการพิจารณาให้ใบอนุญาตทั้งหมดไม่น่าจะเกิน 2-3 เดือน ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมในด้านต่างๆ ของผู้ประกอบการด้วย ว่ามีแผนการลงทุน พื้นที่ตั้งโรงงาน และแผนการส่งเสริมการปลูกอ้อยอย่างไรด้วย เป็นต้น เพื่อให้ใบอนุญาตไปแล้วเกิดการลงทุนจริงไม่กีดกันรายอื่น

นายประพันธ์ ศิริวิริยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท เกษตรไทยอินเตอร์เนชั่นแนลซูการ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีไอเอส เปิดเผยว่า ที่ผ่านมากลุ่มเคทีไอเอส ได้ยื่นขอตั้ง

โรงงานน้ำตาลเพิ่มขึ้น 4-5 แห่ง ขนาดกำลังผลิต 2.5 หมื่นตันอ้อยต่อวัน จากปัจจุบันที่มีกำลังผลิตอยู่ 8.8 หมื่นตันอ้อยต่อวัน หากได้รับการพิจารณาใบอนุญาตตั้งโรงงานน้ำตาลในปีนี้ บริษัทก็พร้อมที่จะเริ่มลงทุนในปีหน้าได้ หลังจากที่ทำตามระเบียบการตั้งโรงงานจากทางราชการแล้ว เนื่องจากมีความพร้อมด้านบุคลากร สถานที่ตั้งโรงงาน รวมถึงด้านเงินลงทุน ที่ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรอย่างบริษัท ซูมิโตโมฯ ซึ่งเป็นเทรดดิ้งชั้นนำของโลก เข้ามาร่วมถือหุ้นด้วย 25%

โดยเฉพาะการตั้งโรงงานน้ำตาลแห่งใหม่ที่จังหวัดสุโขทัย มีความพร้อมค่อนข้างมาก เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีคู่สัญญาที่ทำกับชาวไร่อ้อยไว้แล้วกว่า 85% แต่ต้องส่งอ้อยมาหีบที่จังหวัดนครสวรรค์ หากตั้งโรงงานน้ำตาลขึ้นได้ก็จะลดต้นทุนการขนส่งของชาวไร่อ้อย

ลงได้ ซึ่งเงินลงทุนที่ใช้ตั้งโรงงานน้ำตาลขนาดกำลังการผลิต 2.5 หมื่นตันอ้อยต่อวัน แต่ละแห่งน่าจะประมาณ 4-5 พันล้านบาท

นายชลัช ชินธรรมมิตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่-สายงานพัฒนาธุรกิจ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) หรือ เคเอสแอล เปิดเผยว่า แม้ว่าการตั้งโรงงานน้ำตาลจากเดิมระยะห่าง 80 กิโลเมตร เหลือ 50 กิโลเมตรก็ตาม แต่โรงงานน้ำตาลที่บริษัทจะย้ายจากจังหวัดชลบุรีไปสระแก้ว อาจมีระยะห่างไม่เข้าข่ายตามที่กำหนด เนื่องจากสระแก้วเป็นจังหวัดที่มีภูเขาเป็นส่วนใหญ่ แต่มีพื้นที่ราบในการตั้งโรงงานไม่มาก หากภาครัฐยังคงยึดติดเรื่องระยะห่าง เชื่อว่า

# ฐานเศรษฐกิจ

Thansettakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/ลงทุน-อุตสาหกรรม

วันที่: พุธที่ 7 - เสาร์ 9 พฤษภาคม 2558

ปีที่: 35

ฉบับที่: 3050

หน้า: 8(ล่าง)

Col.Inch: 55.35

Ad Value: 69,187.50

PRValue (x3): 207,562.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: จอปลอยใบอนุญาตตั้งโรงน้ำตาลประเดิม50แห่งรายใหม่ยื่นขอได้

สระแก้วคงมีโรงงานน้ำตาลได้เพียง  
โรงเดียว

ทั้งนี้ หากกระทรวง  
อุตสาหกรรมผ่อนผันระยะห่าง และ  
ให้ย้ายโรงงานน้ำตาลมาได้ บริษัท  
ก็พร้อมดำเนินการ โดยคาดว่าจะ  
สามารถย้ายโรงงานแล้วเสร็จได้  
ภายใน 1 ปีครึ่ง คาดว่าจะใช้เงิน  
ลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 1 หมื่นล้าน  
บาท โดยโรงงานแห่งนี้มีกำลังการ  
ผลิต 2.5 หมื่นตันต่อวัน